

©กรกฎาคม 15 2559



พันธกิจที่มีนิมิตเพื่อการฟื้นฟูอิสราเอลและประชาชาติ

วิธีการเชื่อมต่อกับอิสราเอล (ตอนที่3)



โดย แอเรียล บลูเมนเฮล

ในตอนี่ 1 และ 2 เราได้ดูที่คำจำกัดความตามพระคัมภีร์ถึงอิสราเอล (ประชาชน ประเทศชาติ ผู้ที่เหลืออยู่) และวิธีที่คริสเตียนเชื่อมต่อกับอิสราเอลในยุคของเรา เราพบว่าตามพระธรรมโรมบทที่ 11 และเอเฟซัสบทที่ 2 และ 3 ความสัมพันธ์นี้ระหว่างยิวและชาวต่างชาติ อิสราเอลและประชาชาติ มีพระสัญญาที่นำความบริบูรณ์มาสู่แผนการของพระเจ้าสำหรับการฟื้นฟู การฟื้นคืนสภาพ และการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู ในตอนที่ 2 เราได้ดูวิธีการเชื่อมต่อที่ดีแต่พลาดไปจากความบริบูรณ์ แล้วเราจะไปถึงความบริบูรณ์นี้ได้อย่างไร โฉมหน้าของความบริบูรณ์สามารถเป็นเช่นไรในยุคของเรา

ก่อนอื่นหากเรากำลังมองหาความบริบูรณ์ในการเชื่อมต่อหรือการ“ต่อกิ่ง”สมบูรณ์ แน่แน่นอนว่าสิ่งนี้ควรจะเกิดจากการเชื่อมต่อกับ “อิสราเอล” ซึ่งตรงต่อลักษณะทั้งสามประการตามพระวจนะ แต่ดีที่ว่าในช่วงยุคของเราสามารถพบกับชาวยิวกลุ่มนี้ – ก็คือผู้ที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นเมสสิยานิกยิวชาวอิสราเอล พวกเขาก็คือชาวยิว (ประชาชน) ชาวอิสราเอล (ประเทศชาติ) และผู้บังเกิดใหม่ซึ่งได้รับตราประทับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นผู้ที่เหลืออยู่ในอิสราเอล ตามที่เปาโลกล่าวไว้ในพระธรรมโรมบทที่ 11 นี่คือนิวกลุ่มที่ถือมัดจำเต็มจำนวนตามพันธสัญญาและพระสัญญาพระเจ้าต่ออิสราเอลทั้งในฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณ (11:1-15)

เชือกสามเกลียว

ในพระธรรมเอเฟซัสเปาโลอธิบายถึงความล้าลึกแห่งการคืนดีและความเป็นหนึ่งเดียวของยิวและชาวต่างชาติ

วมกันในพระกายของพระเมสสิยาห์เป็น “คนใหม่คนเดียว” โดยกล่าวว่า “ความล้าลึกของพระคริสต์” ในเรื่องนี้ไม่ได้ถูกทำให้กระจ่างแก่บรรดาผู้เผยพระวจนะในช่วงอายุก่อนเพราะสิ่งนี้กำลังถูกเปิดเผยสำแดงในยุคของเปาโลเอง (2:14-16; 3:1-6) เราก็สามารถกล่าวถึงยุคของเราเช่นนั้นได้เหมือนกัน จาก 3 สิ่งที่เราเห็นว่าได้ทำให้ความล้าลึกนี้ไปสู่ความชัดเจนที่กระจ่างแจ้งกว่าในศตวรรษแรก

- 1) กลุ่มคริสเตียนผู้เชื่อที่เหลืออยู่ ท่ามกลางเกือบทุกเผ่า ภาษาและชนชาติบนโลก
- 2) ประเทศชาติของชาวยิวที่ฟื้นฟูสภาพและมีเอกราช (มีกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวง) หลังจากการที่เคัฟลัดถิ่นไปเป็นเชลยมาเกือบ 2000 ปี
- 3) การฟื้นคืนของผู้ที่เหลืออยู่ ผู้เชื่อในพระเยซูภายในประเทศอิสราเอล

พระคัมภีร์มีพระสัญญาไว้ว่าเมื่อคริสตจักรจากบรรดาประชาชาติมองเห็นตนเองว่า “ถูกตอก” ในตำแหน่งที่ถูกต้องเข้ากับผู้ที่เหลืออยู่ชาวอิสราเอล และเมื่อผู้ที่เหลืออยู่ชาวอิสราเอลก็เห็นว่าเคัฟพร้อมกับผู้ที่เหลืออยู่จากทุกชนชาติรวมกันนั้นเป็น “ทายาทรวม เป็นพระกายเดียว และผู้ร่วมรับพันธสัญญา/พระสัญญาเดียวกัน” เมื่อนั้นเราทั้งหมดถึงจะถูกจัดวางร่วมกันสำหรับความบริบูรณ์ในยุคสุดท้าย - การฟื้นฟู การฟื้นคืนสภาพ และการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง (รม11:11-15 อพ3:6) คุณพร้อมหรือไม่ สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นแล้วด้วยวิธีการต่างๆนี้

1) คำสอน เราจำเป็นต้องมีการเปิดเผยสำแดงในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งมาจากพระวจนะและพระวิญญาณ เราต้องให้ความสำคัญต่อคำเตือนของเปาโลและไม่ “เพิกเฉย” ต่อความล้าลึกนี้ (รม11:25)

2) ความสัมพันธ์

เราได้เห็นการสามัคคีธรรมที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างผู้นำของกลุ่มเมสสิยานิกยิวกับผู้นำคริสตจักรจากทั่วโลก “คนใหม่คนเดียว” ไม่ได้หมายถึงว่าผู้เชื่อชาวยิวและผู้เชื่อทุกคนจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกัน - ผู้เชื่อชาวยิวมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับคริสเตียนจำนวนมากทั่วโลกจึงไม่สามารถทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ บทบาทของผู้นำในพระกายพระคริสต์จึงเป็นหัวใจสำคัญ เมื่อผู้นำทั้งหลายซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้เชื่อมารวมกันในการอธิษฐาน สร้างความไว้วางใจ และความสัมพันธ์ คริสตจักรที่เป็นคนใหม่คนเดียวระดับนานาชาติจึงจะเกิดขึ้นจริงได้

3) การให้ความร่วมมือ เมื่อความสัมพันธ์พัฒนา

เราเริ่มเห็นการร่วมมือกันในการประชุมอธิษฐานและนมัสการ การประกาศข่าวประเสริฐ สื่อต่างๆ ฯลฯ

4) ภาครัฐ หัวข้อสุดท้ายนี้จำเป็นต้องมีบทความแยกเป็นอีกหัวข้อหลักได้เลย

แต่เราเชื่อว่าในทุกวันนี้พระเจ้ากำลังรื้อฟื้นความบริบูรณ์ในการขับเคลื่อนแบบอัครทูต ผู้เผยพระวจนะ และนำการปกครองฝ่ายวิญญาณกลับมาสู่ประชากรของพระองค์ แต่ความบริบูรณ์ของการรื้อฟื้นนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อมต่อกับความบริบูรณ์ของการฟื้นฟูสภาพคนใหม่คนเดียว ในความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและประชาชาติในพระคริสต์

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ทำไมต้องเป็นยิว



ในหัวข้อนี้อาเซอร์ อินเทอร์เน็ตได้ยกพระวจนะเพื่อแสดงให้เห็นว่าทำไมชาวยิวจึงถูกหมายหัวเพื่อการฆ่าล้างโดยนาซี ชาวเยอรมันและทำไมพวกเขายังเป็นเป้าหมายหลักของความเกลียดชังและความรุนแรงในทุกวันนี้ [คลิกที่นี่](#)

พบทีมงาน คุณแอนดรูว์



สัปดาห์นี้พบกับคุณแอนดรูว์ เบนอารี ผู้ควบคุมและพัฒนาเว็บไซต์ของรีไวฟอิสราเอล มีคำบรรยายเป็นภาษาฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส อิตาลี และเดนิช [คลิกที่นี่](#)

คำอธิษฐานเพื่อ



ครอบครัวบลูเมนเธลออกจากบ้านของเขาที่เมืองซีอานเป็นเวลา 1 เดือนเพื่อเดินทางและทำพันธกิจ สัปดาห์นี้วันที่ 13-16 กรกฎาคม พวกเขาจะร่วมงาน the Greater China Gathering ที่ฮ่องกง แอเรียล เป็นหนึ่งในทีมผู้นำหลักของงานนี้ ที่ได้นำตัวแทนชาวจีนจากทั่วโลกมารวมกัน ให้เราอธิษฐานเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวที่มากขึ้นและมากขึ้นมายังชาวจีนและการสำแดงอย่างเต็มขนาดถึงเป้าประสงค์ของพวกเขาและบทบาทในการเป็นผู้นำพระกายของพระคริสต์ในยุคนี้

จากนั้นแอเรียลจะเทศนาอีกหลายครั้งและสอนในสัมมนาครึ่งวันเกี่ยวกับหัวข้อคนใหม่คนเดียวที่คริสตจักร
รีไวเวิลคริสเตียน (Revival Christian) ที่ฮ่องกงในวันที่ 23 กรกฎาคม
หลังจากนั้นพวกเขาจะไปยังอีกสองเมืองในประเทศจีนก่อนจะกลับไปยังเมืองซีอานในวันที่ 8 สิงหาคม
กรุณาอธิษฐานร่วมกับพวกเขาขอพระเมตตา
พระปัญญาและพระกำลังระหว่างที่พวกเขาเดินทางพร้อมกับลูกเล็กๆสามคน